

Thực tiễn

Sau khi học xong chủ đề này, học sinh sẽ:

- Biết và kể tên được một số danh lam thắng cảnh tiêu biểu thuộc khu vực đồng bằng, trung du và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi.
- Có hành động thiết thực để bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị của những danh lam thắng cảnh ở đồng bằng, trung du và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi.
- Giới thiệu được về những cảnh đẹp tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi thuộc khu vực đồng bằng, trung du và miền núi cho bạn bè, người thân.



MỞ ĐẦU

Quảng Ngãi là vùng đất có nền văn hoá lâu đời với nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Bên cạnh những cảnh đẹp ở vùng biển, đảo thì vùng đồng bằng, trung du và miền núi còn có nhiều danh thắng mang đậm nét văn hoá lịch sử địa phương, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến thăm như: Núi Ân – Sông Trà, Suối Chí, Thác Trắng, núi Cà Đam, thác Cà Đú,...



Kể tên những danh lam thắng cảnh tiêu biểu vùng đồng bằng, trung du và miền núi của tỉnh Quảng Ngãi mà em biết.



KIẾN THỨC MỚI

1. Núi Ân – Sông Trà

“Núi Ân – Sông Trà” gồm hai địa danh: núi Thiên Ân và sông Trà Khúc, sự kết hợp tạo nên một bức tranh sơn thủy có một không hai ở tỉnh Quảng Ngãi.



Hình 2.1. Núi Ân – Sông Trà

Núi Thiên Ân hay còn gọi là Kim Ân Sơn nằm ở phía bắc sông Trà Khúc (Sông Trà) thuộc địa phận xã Tịnh Ân Đông, xã Tịnh An và Phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi. Toạ lạc trên đỉnh núi Thiên Ân là ngôi chùa cổ (chùa Thiên Ân) được xây dựng từ thế kỉ XVII và ngôi mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng – một chí sĩ yêu nước đã có nhiều đóng góp cho phong trào cách mạng của nhân dân ta. Cụ Huỳnh từng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ (1946 – 1947) và Quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (từ 31 tháng 5 đến 21 tháng 10 năm 1946).



Hình 2.2. Cổng chùa Thiên Ân



Hình 2.3. Khu mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng trên núi Thiên Ân

Sông Trà Khúc là con sông lớn nhất của tỉnh Quảng Ngãi, bắt nguồn từ sự hợp nước của 3 con sông lớn là Sông Rhe, sông Xà Lò và Sông Rinh. Sông chảy theo hướng đông qua ranh giới các huyện: Sơn Hà, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa và thành phố Quảng Ngãi rồi đổ ra Cửa Đại. Dòng sông có tổng chiều dài khoảng 135 km. Ở thượng lưu, sông khá dốc, dòng nước chảy xiết, nhưng đến địa phận thành phố Quảng Ngãi thì dòng sông lại chảy êm đềm, tạo nên khung cảnh thanh bình.

Đến với địa danh Núi Ân – Sông Trà, du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp sông – núi hoà quyện vào nhau và thưởng thức những món đặc sản của địa phương như: cá bống Sông Trà, don Quảng Ngãi. Trong tâm thức người Quảng Ngãi, Núi Ân – Sông Trà mãi là đệ nhất thắng cảnh.

2. Suối Chí

Thắng cảnh Suối Chí nằm cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 30 km về phía tây nam, thuộc địa bàn hai thôn Khánh Giang và Trường Lệ, xã Hành Tín Đông, huyện Nghĩa Hành. Suối Chí nằm ẩn mình dưới khu rừng nguyên sinh rộng lớn, nơi đây từng là căn cứ địa cách mạng. Trong kháng chiến, các cán bộ cách mạng đã dựa vào vùng rừng núi hoang vu, hiểm trở này để chống lại kẻ thù xâm lược.

Suối Chí có chiều dài khoảng 4 km và có nhiều thác nước lớn, nhỏ với tốc độ dòng chảy khác nhau. Dưới chân thác có nhiều vũng nước sâu, trong vắt tựa như những hồ bơi tự nhiên. Suối Chí được đầu tư thành khu du lịch sinh thái đầy tiềm năng và đưa vào sử dụng từ năm 2019. Đến với Suối Chí, du khách sẽ được hoà mình vào cảnh sắc thiên nhiên, hít thở bầu không khí mát lành; tham gia các hoạt động trải nghiệm như: trượt cáp, chèo thuyền, đi xe đạp nước,... và được thưởng thức những món ăn đậm vị quê hương.



Hình 2.4. Khu du lịch sinh thái Suối Chí (huyện Nghĩa Hành)

3. Thác Trắng

Thác Trắng nằm cách trung tâm thành phố Quảng Ngãi khoảng 35 km về phía tây, thuộc địa bàn xã Thanh An, huyện Minh Long.

Bao quanh Thác Trắng là một vùng đồi núi rộng lớn, khí hậu trong lành và cảnh sắc thanh bình. Từ độ cao hơn 40 m, dòng nước chảy xuống trắng xoá như dát bạc trên sườn núi đá dốc thẳng đứng. Ngay dưới chân thác, có hai hồ nước tự nhiên gần kề nhau, mỗi hồ rộng khoảng 100 m², nước xanh biếc và mát lành.

Khi đến với thắng cảnh Thác Trắng, ngoài việc nghỉ ngơi thư giãn, du khách còn có thể khám phá những khu rừng nguyên sinh và thăm các làng của đồng bào Hrê để tìm hiểu rõ hơn về đời sống văn hoá, phong tục, tập quán của người dân nơi đây.



Hình 2.5. Khu du lịch Thác Trắng
(huyện Minh Long)

Em có biết?

Từ năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo huyện Minh Long đầu tư phát triển cụm sinh thái, xây dựng các công trình lưu trú nhằm phục vụ cho mục đích phát triển Khu du lịch Thác Trắng.



Chia sẻ cảm nhận nếu em đã được đến du lịch, tham quan trải nghiệm tại các danh lam thắng cảnh nói trên.



LUYỆN TẬP

1. Theo em, cần làm gì để gìn giữ và phát huy giá trị của những danh lam thắng cảnh thuộc đồng bằng, trung du và miền núi ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay?
2. *Thi ai nhanh hơn:* Kể tên các danh lam thắng cảnh ở tỉnh Quảng Ngãi mà em biết.



VẬN DỤNG

1. Quan sát hình ảnh và thực hiện các nhiệm vụ.
 - a) Cho biết tên của các danh lam thắng cảnh trong mỗi hình.
 - b) Tìm hiểu, thảo luận nhóm và tập làm hướng dẫn viên để giới thiệu về một trong những danh lam thắng cảnh trong hình.



Hình 2.6



Hình 2.7



Hình 2.8



Hình 2.9